

Số: 1592/SGD&ĐT-VP
V/v đẩy mạnh công tác phòng,
chống dịch bệnh tay chân miệng.

Bến Tre, ngày 15 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc.

Theo thông tin từ Bộ Y tế tại công văn số 4160/BYT-DP ngày 30 tháng 6 năm 2014: Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 31.139 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2013, tuy nhiên tại một số tỉnh, thành phố đã ghi nhận số mắc tích lũy trên 100.000 dân cao hoặc số mắc tăng cao cục bộ hơn cùng kỳ năm 2013 như: Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bình Dương, Sóc Trăng, Nam Định và Đắk Nông.

Tại tỉnh Bến Tre, theo báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, từ đầu năm 2014 đến nay có 1.798 ca, so với cùng kỳ năm 2013 giảm 5,9%. Tỷ lệ bệnh tay chân miệng phân bố theo độ tuổi từ dưới 1 tuổi đến dưới 5 tuổi, trong đó phần lớn tập trung ở trẻ 1- 3 tuổi (1 tuổi: 28,87%; 2 tuổi: 38,10%; 3 tuổi 15,85%), các độ tuổi nhỏ khác (4-6 tuổi) cũng có nhưng tỷ lệ thấp. Từ các tỷ lệ đó cho chúng ta thấy trẻ độ tuổi nhà trẻ dễ mắc bệnh nhất.

Thực hiện Công văn số 3154/UBND-VHXXH ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các cơ sở y tế của địa phương triển khai một số biện pháp sau:

1. Triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòng chống bệnh tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là tại trường mầm non, mẫu giáo; yêu cầu các cơ sở giáo dục phải có đủ các phương tiện rửa tay, xà phòng và có vị trí thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi cho người chăm sóc trẻ và trẻ em thực hiện rửa tay bằng xà phòng; thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt đồ dùng và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

2. Tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe phù hợp với nhận thức của người dân đặc biệt lưu ý đến những người đang chăm sóc con nhỏ về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tay chân miệng song song phòng chống dịch bệnh khác, nhất là các dịch bệnh mới nổi, dịch bệnh lạ và an toàn thực phẩm trong trường học.

3. Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ về một số dịch bệnh nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong trường học; hướng dẫn cho học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường tuân thủ các khuyến cáo của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và diễn biến dịch bệnh tại các trường học.

Nhận được công văn này, đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo khi xuất hiện dịch bệnh xảy ra.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

